

ข่าวการประชุมและติดตามหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – ทช.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายนพดล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกรอบการสร้างจิตสำนึก จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – ทช. ทาง ทช. ดำเนินงานในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์หน้าดิน ปะการัง และหญ้าทะเล ใน ๕ พื้นที่ ขณะนี้มี Reference collection ที่มีชื่อเสียงระดับอาเซียนที่ตั้งอยู่บนฝั่งอันดามัน ซึ่งมีแผนที่จะขยายเพิ่มเติมมายังฝั่งอ่าวไทย ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับเรื่องการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และมีเครือข่ายในการดูแลทรัพยากร ซึ่งขึ้นกับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะดำเนินการจัดทำกลุ่มเครือข่ายนำร่องในการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่นทรัพยากรทางทะเล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ นอกจากนี้ยังได้ขอเสนอพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณเกาะระ-เกาะพระทอง เพื่อให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจนำไปพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ทาง ทช. เสนอแผนงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย อาคาร ๓ ชั้น ในพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม. โดยใช้งบประมาณ ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ประธานมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ประสาน ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำเรียนผู้อำนวยการ อพ.สธ. เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม

